



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
17 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 17 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,893 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,382,977 ราย เสียชีวิต 38 ราย เสียชีวิตสะสม 29,550 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,323 ราย รักษาหายสะสม 4,290,090 ราย ยังรักษาอยู่ 63,337 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 522,716,796 (+684,825) ราย เสียชีวิต 6,289,340 (+803) ราย รักษาหาย 492,769,108 (+536,982) ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศส และเยอรมนี ไทยอันดับที่ 24 ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เกาหลีเหนือ ใช้วิธีดูแลตัวเองแบบพื้นบ้านหลังมีผู้ป่วยสะสมเกินกว่า 1 ล้านคน พร้อมส่งกองทัพช่วยกระจายยารักษาโรค เกาหลีใต้ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้พร้อมให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือ ด้านวัคซีนป้องกันโควิด อุปกรณ์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากเกาหลีเหนือยอมรับ สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อโอมิครอน BA.4 และ BA.5 ในประเทศครั้งแรก

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการรองรับการเปิดเทอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, อินโฟเควสท์, topnews, isranews, springnews, js100, ch7, workpointtoday, INN, newtv, anews, nationtv, thailandplus, thaipbs, mcot, thejournalistclub)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. กล่าวว่า ขอให้ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเสี่ยงของตนเองก่อนกลับสู่ระบบการเรียนการสอนตามปกติ พร้อมย้ำว่าไม่มีมาตรการบังคับตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน และไม่ได้กำหนดให้ต้องตรวจเป็นประจำทุก 3-5 วันหรือทุกสัปดาห์ แต่ขอให้ตรวจเมื่อมีความเสี่ยงหรือเมื่อมีอาการ มาตรการป้องกันการติดเชื้อให้ยึดตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มของกรมอนามัย รวมถึงเข้ารับวัคซีนให้ครบ โดยกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาอายุ 12-17 ปี ควรรับเข็มกระตุ้น และกลุ่มเด็กประถมศึกษาอายุ 5-11 ปี ควรรับวัคซีนเข็มปกติให้ครบ ทั้งนี้ หากพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียนเหมือนที่ผ่านมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, thestandard, springnews, TNN, thejournalistclub, ch3plus, mcot, INN, ch7, amarintv)

-กรมอนามัย เน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุให้ครบถ้วน กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ปิดชั้นเรียนหรือโรงเรียน สำหรับโรงเรียนประจำเน้นมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) และปฏิบัติตามมาตรการ UP ประเมิน Thai Save Thai และเว้นระยะห่างในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1 เมตร กรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้จัดการเรียนการสอนใน Quarantine Zone ตามมาตรการ SSS เป็นเวลา 5 วัน และติดตามอาการอีก 5 วัน กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน ตรวจฯ ครั้งแรกในวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจ ATK ทันที โดยจัดการเรียนการสอน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบงานอนามัยโรงเรียน

2. ค่าเสี่ยงภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เพจ สรยุทธ สุทัศนจินดา กรรมกรข่าว, เว็บไซต์ (amarintv, sanook)

-เพจ สรยุทธ สุทัศนจินดา โพสต์กรณีหมอรายหนึ่งทวงถึงค่าเสี่ยงภัยโควิดที่ต้องรอนานกว่า 6 เดือน พร้อมระบุข้ออ้างว่า สำนักงบประมาณยังไม่ได้จัดสรรเงินลงมา ได้แน่ ๆ แต่ให้ทำงานไปก่อน เงินกู้ 1 ล้านล้านที่บอกว่าเอามาจัดการโควิด ผ่านไปเป็นปีไม่เห็นมีอะไรมาเลย

3. เตรียมการเป็นโรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, topnews)

-นายชานาญวิทย์ เตรีตน์ ผวจ.ตราด กล่าวว่า จ.ตราดเตรียมก้าวสู่การให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ได้มอบแนวทางให้ทางสสจ.ตราด และรพ.ทุกแห่งจัดฉีดวัคซีนทุกเข็มให้ได้มากที่สุด รวมถึงประกาศให้การฉีดวัคซีนโควิด 19 หดเชื้อ เพื่อประชาชนตราด เป็นวาระสำคัญของจังหวัด ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 65 ที่ สำหรับมาตรการกำหนดไว้ 3 กลุ่มคือ 1.ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 2.ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ บุคลากรในสังกัดของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานโรงแรม และประชาชนที่มีอายุ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ 3.แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดตราด ควรได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 3 เข็ม โดยลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-รศ.นพ.ธีระ วรธนรัตน์ จุฬาฯ โปสต์ แนะนำการอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 ได้แก่ 1.ควรอยู่อย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิต 2.ประเมินความเสี่ยงในการใช้ชีวิต 3.ไม่หลงงมงาย 4.พื้นที่ใดที่ไม่สามารถจัดการควบคุมป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้มีการระบาดที่รุนแรง ยาวนาน กระจายทั่วไป 5.โรคประจำถิ่น ไม่ได้แปลว่าไม่อันตราย ไม่รุนแรง แต่ทำให้ป่วยหนัก เสียชีวิตได้ พร้อมย้ำการใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอคือ หัวใจสำคัญ ลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิตประจำวันจนกว่าสถานการณ์ทั่วโลกจะดีขึ้น</p> <p>4. ใบริบรองสุขภาพโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, topnews, INN)</p> <p>-นายวัชรพงศ์ คุวจิตรสุวรรณ เลขานุการรมว.สธ. กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย บรรลุเป้าหมายผลักดันให้ไทยเป็นที่ตั้งของสงง.เลขธิการของศูนย์อาเซียน ด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) โดยจะทำการเปิดสำนักงานฯ ในเดือน ส.ค. 65 เป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศมีความสามารถที่เยี่ยมในการจัดการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด 19 ที่ยังระบาด รวมถึงจัดทำข้อตกลงการยอมรับใบริบรองสุขภาพโควิด 19 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน</p> <p>5. วัคซีนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ)</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬาฯ โปสต์ว่า การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย mRNA วัคซีน ตามหลังวัคซีนแบบเชื้อตายได้ผลดีมาก เพราะมีผลการศึกษายืนยันเผยแพร่ในวารสาร Nature Communication โดยนักวิจัยชาวสวีเดนสรุปการให้วัคซีนเชื้อตาย เช่น ชิโนแวค, ชิโนฟาร์ม และเข็ม 3 กระตุ้นด้วย pfizer ที่ 5-7 เดือน หลังเข็ม 2 ได้ผลไม่แตกต่างกับการฉีดวัคซีน pfizer 3 เข็ม การให้วัคซีนต่างชนิดกันจะไปช่วยเสริมกัน และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันกว้างมากขึ้น เชื่อว่าการให้ในเด็กได้ผลแบบเดียวกัน</p> <p>6. ผลข้างเคียงฉีดวัคซีนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด, เดลินิวส์</p> <p>-นางเพ็ญภา สุขอินทร์ อายุ 35 ปี รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่รพ.แห่งหนึ่งในจ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2565 หลังฉีดได้ 3 เดือน เริ่มเกิดแผลพุพองขึ้นทั่วตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า ไปรักษาตัวที่รพ.มะการักษ์ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.65 พบว่า ป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง เชื่อว่าเป็นผลจากการฉีดวัคซีน วอนหน่วยงานหรือผู้ใจบุญช่วยเหลือหาทางรักษา</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, plewseengern)</p> <p>-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย นายกฯ ชื่นชมการสาธารณสุขไทย และขอบคุณทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 หายป่วยจนสามารถกลับบ้านได้ มีจำนวนมากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน จำนวนผู้ป่วยในระบบลดน้อยลง รวมถึงย้ำถึงความจำเป็นที่ทุกฝ่ายยังคงต้องยึดปฏิบัติตามมาตรการ UP และมาตรการ COVID Free Setting อย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการเร่งนำบุตรหลานเข้ารับวัคซีนทั้งเข็มหลักและเข็มกระตุ้น ยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนช่วยลดความรุนแรงได้</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-เปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม แนวโน้มในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะ Postpandemic หรือการเป็นโรคประจำถิ่นเข้าใกล้ไปทุกขณะ โดยสัปดาห์นี้เป็นช่วงการเปิดเทอม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษายังคงต้องเป็นไปตาม มาตรการสร้างความปลอดภัยป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม ที่สำคัญต้องป้องกันอุบัติเหตุ ด้วยการหยุดรถให้เด็กข้ามถนนตรงทางม้าลาย เมาไม่ขับ และไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี้อยู่ให้การสูญเสียเกิดขึ้นซ้ำซาก</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การประชุม รมต.สธ. อาเซียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์, เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าที่ประชุมได้ออกแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 5 ฉบับ สะท้อน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เจตนารมณ์ที่จะยกระดับความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยไทยได้รับความเชื่อมั่น ชื่นชมในระบบการสาธารณสุขจากทั่วโลก</p>	
<p>ประชุม ASEAN Health Ministers Meeting ครั้งที่ 15 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ โสมชบาจีระจำ -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เดินทางไปประชุม ASEAN Health Ministers Meeting ครั้งที่ 15 ณ ประเทศอินโดนีเซีย หน้าบ้านเมื่อ Mr.Xavier Becerra รมว.สธ.ของสหรัฐฯ ชมว่าระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง และในการประชุมกับรมว.สธ.อินโดนีเซียและเวียดนาม ก็ได้รับการสนับสนุนให้ไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน และโรคอุบัติใหม่ของอาเซียน</p>	-
<p>เด็กวัยเรียนกินมือเข้าครบหมู่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, thailandplus, pptvhd36, Chiangmainews) -นพ.สุรพรชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย แนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควบคุมดูแลลูกหลานให้มีโภชนาการที่ดี กินครบ 5 หมู่ ทั้ง 3 มื้อ ดื่มนมรสจืด เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและพัฒนาการทางสมอง ปลูกฝังพฤติกรรมมารีที่ดี หลีกเลี่ยงอาหารทอด อาหารรสจัด ขนมกรุบกรอบ ขนมหวาน น้ำหวาน น้ำอัดลม และผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง กำหนดเวลาดูโทรทัศน์มือถือ โทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมให้เข้าสังคมได้สื่อสารและรับประสบการณ์ชีวิตที่ดี ดูแลให้ออกกำลังกายวันละ 60 นาทีทุกวัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยเท่หุ่นดี สูงดีสมส่วน สุขภาพแข็งแรง เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม</p>	-
<p>กัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์มติชน -นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า กรณีที่มีการเสนอให้จัดตั้งกองทุนดูแลผลกระทบจากการใช้พืชกัญชาเป็นเรื่องที่ดี แต่ย้ำว่าการนำกัญชามาออกจากรายการยาเสพติดยังอยู่ในเงื่อนไขของผู้ใช้ กรณีที่เป็นการใช้ในครอบครัวเพื่อสุขภาพ วิชาชีพ แพทย์ ต้องมีการจดแจ้งปลูก แต่หากเป็นเชิงพาณิชย์ต้องมีการขออนุญาตก่อน ทั้งนี้ ในวันที่ 27 พ.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข จะมีการแถลงจุดยืนเรื่องการใช้กัญชาในทางที่เหมาะสม ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ และสภาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อจะได้เกิดความชัดเจน</p>	-
<p>ศูนย์พึ่งได้ OSCC สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ -กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. ภายใต้ศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center : OSCC) จัดโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งความรู้ ทักษะ และรูปแบบการทำงานกับเครือข่าย เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนา เสริมสร้างความเข้าใจ เริ่มตั้งแต่ทัศนคติ ความรู้ รวมถึงทักษะในการทำงานเชิงลึกกับเด็กและเยาวชน ขณะนี้จัดทำหลักสูตรอบรมทางออนไลน์ 30 หลักสูตร ทั้งหลักสูตรวันเดียว หลักสูตรอบรม 5 วัน, 10 วัน, 1 เดือน และการทำ workshop</p>	-
<p>ห้องฉุกเฉินคุณภาพ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ -นพ.จเด็จ เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า นโยบายห้องฉุกเฉินคุณภาพเริ่มมาตั้งแต่ปี 2562 โดยแตกต่างจากห้องฉุกเฉินทั่วไป มีการจัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการนอกเวลาราชการ กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง กรณีที่มีเหตุสมควร และกรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิให้กับ รพ.รัฐ โดยจะชดเชยให้ 150 บาทต่อคน คาดว่า 1 ต.ค. 2565 จะเห็นผลมากขึ้น มี รพ.รัฐจัดทำห้องฉุกเฉินคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้ สปสช.ต้องการพัฒนาและส่งสัญญาณให้รู้ว่ารพ.รัฐมีห้องฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ขณะนี้มี รพ.ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จัดบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินถึง 91 แห่ง เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และเกิดความเข้าใจใหม่ว่ารพ.รัฐไปแบบ UCEP ได้</p>	-
<p>โครงการรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สปสช, กรุงเทพธุรกิจ) - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินการ "โครงการรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNATest" ให้กับสตรีไทยอายุ 30-60 ปี ครอบคลุมทุกสิทธิ์ ในพื้นที่จ.เลย ซึ่งเป็นการตรวจด้วยวิธีเจาะลึกระดับดีเอ็นเอเพื่อหาเชื้อเอชพีวี หากพบการติดเชื้อ HPV ก็จะทำให้ผู้ป่วยเข้ากลุ่มเพื่อสำหรับนัดตรวจเนื้อเยื่อผิวของปากมดลูก ปีละ 1 ครั้ง เป็นการติดตาม หากผลตรวจพบว่าเป็นมะเร็งจะส่งต่อเข้ารับรักษาที่รพ.มะเร็งอุดรธานีหรือรพ.ศูนย์อุดรธานีต่อไป</p>	-
<p>รพ.บ้านแพ้ว เดินหน้าขยาย รพ.-บ้านหมอ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ มติชน - นพ.พรเทพ พงศ์ทวีกร ผอ.รพ.บ้านแพ้ว เผย รพ.บ้านแพ้ว ไม่ได้โดดเด่นด้านจักษุวิทยาเท่านั้น ยังมีศักยภาพในการรักษาโรคอื่นๆ และมีผลงานระดับแถวหน้าของประเทศ อาทิ การรักษาโรคมะเร็งปอด ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรวจจุลผล</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใน 3 นาที พร้อมทั้งการขยาย รพ. และร่วมมือกับสถาบันศึกษาต่างๆ เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ รองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต มีข้อค้นพบจากงานวิจัยหลายชิ้นว่า การพบผู้ป่วยตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้มหาศาล ดังนั้น มิติของสาธารณสุขในอนาคตไม่ได้เน้นที่การรักษาอย่างเดียว แต่ต้องเน้นการป้องกัน พร้อมสร้างบรรยากาศโรงพยาบาลที่เป็นมิตร เข้าถึงง่าย หรือเปลี่ยนตึกหนึ่งในโรงพยาบาลให้เป็นห้าง เป็นพื้นที่ให้ผู้คนอยากมาใช้บริการด้วย</p>	
<p>ห้องสกัดมาตรฐาน อย. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- น.ส.ทิพวัลย์ เวชการินทร์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมแผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบจัดเก็บวัตถุดิบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเชียงตา (ชนิดซอง) ผ่านโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมและจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ รวมถึงการรับรองมาตรฐาน GHP จาก อย. ส่วนด้านวิสาหกิจชุมชนชีววิถีมีแผนขยายพื้นที่ปลูกกัญชาถูกกฎหมาย และจัดตั้งหน่วยวิจัยภายใต้แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (IRD Cap) ที่จะสามารถสนับสนุนการสกัดสารสกัดจากกัญชาได้ในอนาคต</p>	-